

ชลบุรีพร้อมก้าวเป็นเมืองชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้วยโครงการ “ไอบีเอ็ม สมาร์ทเตอร์ซิตีส์ ชาเลนจ์” (Smarter Cities Challenge)



19 มิถุนายน 2555 – ชลบุรีจับมือไอบีเอ็มพร้อมก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนภายใต้โครงการ “ไอบีเอ็ม สมาร์ทเตอร์ซิตีส์ ชาเลนจ์” (Smarter Cities Challenge) ปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่มีมูลค่าทั้งสิ้น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายคือพัฒนาเมือง 100 เมืองทั่วโลก ให้เป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “ปัจจุบัน ชลบุรีเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้สูงเป็นอันดับสองให้แก่ประเทศ ด้วยเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งในการเป็นเมืองที่สำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียนด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและระบบการขนส่งอันทันสมัย ควบคู่ไปกับภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดชลบุรีภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการไอบีเอ็ม สมาร์ทเตอร์ซิตีส์ ชาเลนจ์ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออันสำคัญที่จะช่วยให้จังหวัดชลบุรีบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้อย่างรวดเร็ว”

ชลบุรีเป็นหนึ่งใน 40 เมืองทั่วโลกที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ไอบีเอ็ม สมาร์ทเตอร์ซิตีส์ ชาเลนจ์ในปีนี้ โดยไอบีเอ็มจะสนับสนุนโดยการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษเข้ามาทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารของจังหวัดชลบุรีในภาคต่างๆ เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยการศึกษาโอกาสการเติบโตของเมืองอย่างละเอียด รวมไปถึงการศึกษากลยุทธ์ที่เมืองอื่นๆ ทั่วโลกเคยใช้และประสบผลสำเร็จตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีอันชาญฉลาดเพื่อหาแนวทางการสร้างจุดศูนย์รวมและความก้าวหน้าให้แก่เมืองที่มีความหลากหลายในวิถีชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาค มีแนวทางการรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

“เมืองที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดล้วนมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันอย่างชัดเจนคือ ความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารเมือง ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้เมืองของตนสามารถพัฒนาและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น”

นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด กล่าว “เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นแบบอย่างให้กับเมืองอื่นๆ ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วน และความตั้งใจที่จะนำข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการสมาร์ตเตอร์ซิตีส์ ชาเลนจ์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาของเมืองนั้นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่พลเมือง”

การสนับสนุนในแต่ละเมืองที่เข้าร่วมโครงการ ไอบีเอ็ม สมาร์ตเตอร์ซิตีส์ ชาเลนจ์อยู่ที่ประมาณ 400,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นงบประมาณจากฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมของไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น และมูลนิธิไอบีเอ็ม อินเตอร์เนชันแนล ทั้งนี้ ไอบีเอ็มได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นพลเมืองที่ดีของโลกมากกว่า 100 ปี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเพื่อสังคมของไอบีเอ็มได้ที่เว็บไซต์ www.citizenibm.com